































Trung Tâm Thông Tin Dành Cho Gia Đình Coates



Các Phần Mục Cần Thực Hiện Của Năm Học Mới: Xin hoàn thành những phần mục này trước ngày khai giảng!

Chủ Đề	Mô Tả	Mã QR (QR Code)
<ul style="list-style-type: none"> Mẫu Phiếu Chăm Sóc Khẩn Cấp 	Hàng Năm, Mẫu Phiếu Chăm Sóc Khẩn Cấp với thông tin được điền trước cho mỗi học sinh. Quý phụ huynh cần xem xét thông tin cho chính xác và ghi chú bất kỳ thay đổi nào trực tiếp trên mẫu phiếu mà giáo viên dạy lớp cung cấp.	
<ul style="list-style-type: none"> Mẫu Phiếu Sức Khỏe 	Giáo viên cung cấp cho phụ huynh với một Mẫu Phiếu Sức Khỏe trống mỗi năm để điền hàng năm trước ngày khai giảng.	
<ul style="list-style-type: none"> Tạo Lập Số Mục (Tài Khoản (Account)) ParentVue 	Điều này sẽ giúp quý vị dễ truy cập vào nhiều thông tin của học sinh bao gồm, các bài tập chỉ định của giáo viên , Lộ Trình Đón Rước , và cả phiếu điểm của con em khi đến thời điểm. *Quý vị vui lòng liên lạc Phụ Tá Thông Tin Học Sinh (SIA), Amy Marney (ajmarney@fcps.edu), để có được mã số khởi hoạt (activation code)	
<ul style="list-style-type: none"> Xin điền đầy đủ mẫu phiếu chuyên chở (đón rước) học sinh 	Để thông báo cho nhà trường được biết cách con em sẽ được đưa đón cho năm học này.	
<ul style="list-style-type: none"> Đăng Ký để nhận Tin Tức Quý Vị Chọn (News You Choose). 	Để nhận được thông tin cập nhật hàng tuần về những gì đang diễn ra tại Trường Coates.	
<ul style="list-style-type: none"> Hoàn Tắt Biểu Mẫu Nhận Hưởng Bữa Ăn Trưa Miễn Phí và Giảm Giá 	Quý gia đình nghĩ mình có thể đủ điều kiện để nhận hưởng chương trình Bữa Ăn Trưa Miễn Phí và Giảm Giá cần phải hoàn thành mẫu đơn để được nhận hưởng chương trình Bữa Ăn Miễn Phí và Giảm Giá. Chương Trình FARMS% của chúng tôi có gắn kết với một số nguồn tài trợ nhất định, do đó nếu quý vị nghĩ rằng gia đình mình có thể hội đủ điều kiện, xin vui lòng điền đầy đủ mẫu phiếu trực tuyến.	

<ul style="list-style-type: none"> • Quý vị vui lòng đọc qua Cẩm Nang dành cho Phụ Huynh 	<p>Cẩm Nang dành cho Phụ Huynh có đầy đủ thông tin để giúp gia đình mình tìm hiểu về các chính sách và thủ tục của nhà trường.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Danh Sách Vật Dụng Học Cần Mua Sắm 	<p>Quý vị vui lòng xem để biết vật dụng học cần thiết cho từng cấp lớp. Nếu quý vị cần bất kỳ sự trợ giúp nào, xin quý vị vui lòng liên lạc với Liên Lạc Viên Gia Đình, Solangie McPherson.</p>	
<p>Các Phần Mục Tùy Chọn: Quý vị tham khảo các mục này để có một khởi đầu suôn sẻ!</p>		
<p>Talking Points</p> 	<p>Giáo viên của con em sẽ có thể liên lạc quý vị qua tin nhắn văn bản qua ứng dụng Talking Points. Xin hãy chắc rằng nhà trường có số điện thoại chính xác của quý vị trong hồ sơ.</p>	
<p>Đánh Dấu Lưu Trang Mạng Trường Coates</p> 	<p>Xin đánh dấu lưu trang mạng của chúng tôi để luôn biết thông tin cập nhật.</p>	
<p>Gia Nhập Hội Phụ Huynh Học Sinh (PTA)</p> 	<p>Xin dùng đường liên kết này để gia nhập hội phụ huynh của Trường Coates.</p>	
<p>Trang Facebook của Trường Coates</p> 	<p>Xin chọn ưa thích (like) trang Facebook của chúng tôi để xem tất cả những điều tuyệt vời đang diễn ra tại Coates.</p>	
<p>Niên Lịch Sinh Hoạt Công Đồng</p> 	<p>Xin quý vị tải xuống niên lịch này để xem tất cả những sinh hoạt/sự kiện diễn ra trong suốt cả năm. Các cơ hội để tham gia tình nguyện sẽ được tô đậm trong suốt năm.</p>	
<p>Liên Lạc Viên Gia Đình</p> 	<p>Xin quý vị lưu lại trong điện thoại, tên liên lạc viên gia đình, Solangie McPherson, trong phần thông tin liên lạc của mình.</p>	
<p>My School Bucks</p> 	<p>Quý vị dùng công cụ này để chi trả cho các chi phí của con em mình trên mạng.</p>	

[Thông Tin Xe Buýt Trường \(Here Comes the Bus\)](#)



Quý vị sử dụng trợ cụ này để biết vị trí xe buýt trường của con em tức thời.



[Kỹ Thuật](#)



Mỗi học sinh sẽ được FCPS cấp phát thiết bị riêng. Trang mạng này sẽ giúp quý vị để tìm hiểu thêm về thiết bị kỹ thuật nào hiện có sẵn cho con em và cách thức để sử dụng thiết bị đó.

